

KIẾN XƯƠNG

# Gỡ khó trong công tác tuyển quân

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 của huyện Kiến Xương có chuyển biến tích cực.



Tuổi trẻ Kiến Xương lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyển quân của Kiến Xương năm 2018 gặp không ít khó khăn: thời điểm triển khai công tác tuyển quân trùng với thời điểm huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; tỷ lệ thanh niên đến khám tuyển theo kế hoạch còn thấp; số thanh niên bị loại trả do mắc tật khúc

xạ, chiều cao, cân nặng nhiều... Tính đến thời điểm hoàn thành khám tuyển theo kế hoạch, Kiến Xương chỉ có hơn 32% số thanh niên được sức khỏe so với số điều khám. Để khắc phục tình trạng trên, Thượng tá Phạm Minh Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện đã tham

muu cho Huyện ủy, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện thành lập 4 đoàn kiểm tra xuống 16 xã gặp khó khăn trong công tác tuyển quân để đôn đốc. Sau kiểm tra, nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực. Còn một số địa phương có tỷ lệ thanh niên được sức khỏe thấp, thanh niên đi làm ăn xa không về

khám tuyển, Thường trực Huyện ủy tiếp tục triệu tập các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, chỉ huy trưởng ban CHQS xã để quán triệt, chỉ đạo và bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn. Ban CHQS huyện tăng cường cán bộ xuống cơ sở để hỗ trợ địa phương...

Ngoài ra, cán bộ Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn làm việc trực tiếp với một số chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện, tỉnh có nhiều thanh niên thuộc diện nhập ngũ đang làm việc để tạo điều kiện cho thanh niên tham gia khám tuyển và thực hiện NVQS. Việc hoàn thành chỉ tiêu giao quân còn là một trong những tiêu chí bình xét thi đua cuối năm đối với từng địa phương, đơn vị; huyện sẽ xét khen thưởng những địa phương, đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân, quy rõ trách nhiệm và kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan ở những địa phương, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu giao quân, có biểu hiện thiếu trách nhiệm, tiêu cực trong sơ tuyển, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ. Với việc triển khai đồng

bộ các giải pháp và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, sau khám tuyển tập trung tại huyện, Kiến Xương có thêm gần 100 thanh niên đi làm ăn xa về khám bù được sức khỏe. Như vậy, đến nay, toàn huyện đã có 1.077/1.266 thanh niên được điều khám về khám tuyển, đạt 85,1%. Trong đó, 476 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ, đạt 142,1% chỉ tiêu giao quân.

Là một trong những điểm sáng trong công tác tuyển quân của huyện, nhiều năm liên tục xã Nam Bình hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao. Mặc dù 90% thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS thường xuyên vắng mặt tại địa phương nhưng khi có thông báo 100% thanh niên đều về sơ tuyển, khám tuyển theo quy định. Ông Đỗ Xuân Hiển, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Để công tác tuyển quân đạt cả về số lượng và chất lượng, xã luôn thực hiện chặt chẽ các bước tuyển quân. Trong đó, coi trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chống lệnh gọi sơ tuyển, khám tuyển. Năm nay, sau khi khám tuyển, Nam Bình có 13 thanh niên trúng tuyển, trong đó 2 thanh niên đã đi thi nghiệp cao đẳng, đại học. Qua năm bắt tư tưởng, các em đều sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

# Người làm “sống” lại nghề dệt chiếu ở Đông Giang



May chiếu tại Doanh nghiệp chiếu cói Thanh Long.

Trong khi một số làng nghề chiếu cói truyền thống dần mai một hoặc phải sản xuất cầm chừng thì Doanh nghiệp chiếu cói Thanh Long của ông Phạm Sỹ Long, thôn Nam Tiến, xã Đông Giang (Đông Hưng) sản xuất không đủ cung ứng cho khách hàng.

Là người sinh ra, lớn lên và gắn bó cùng nghề dệt chiếu cói của xã, ông Long không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh khung dệt bị nhiều gia đình vứt bỏ, cánh đồng cói bị bỏ hoang, sản phẩm chiếu cói thủ công không thể cạnh tranh với sản phẩm làm bằng máy. Từ trần trở đó, ông quyết tâm khôi phục, tìm đầu ra cho nghề, giúp bà con “lấy nông không ly hương”.

Ông Long cùng vợ - người có thâm niên hàng chục năm làm việc tại Công ty Dệt Thái Bình mày mò tìm hiểu về công nghệ dệt chiếu cói hiện đại sau đó quyết định dốc toàn bộ vốn liếng, tài sản của gia đình tích góp nhiều năm và vay mượn thêm mua một loạt máy se dây, máy dệt chiếu, máy khâu viên chiếu, xây nhà xưởng, thành lập doanh nghiệp. Ông Long tâm sự: Tôi và vợ luôn trăn trở làm sao giữ được nghề truyền thống của xã. Nhưng muốn giữ nghề phải đổi mới từ tư duy đến công nghệ sản xuất, phải có nhiều người cùng làm. Vì vậy, tôi đã động viên những người trong làng chuyên dệt

chiếu tiếp tục gắn bó với nghề dệt chiếu đồng thời hứa sẽ đứng ra thu mua tất cả sản phẩm cho họ. Nhờ đó, một số gia đình trong xã đã quay lại với nghề. Máy móc, nhà xưởng, con người là những điều kiện để làm ra những lá chiếu vừa bền vừa đẹp nhưng muốn sản xuất có lãi phải tìm được đối tác thu mua sản phẩm lâu dài với số lượng lớn. Vậy là ông Long vai ba lỗ, tay ôm chiếu cói tìm đến kỹ túc xã các trường đại học, các doanh trại quân đội tự quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm. Từ đơn hàng đầu tiên ông có được là 3.000 lá chiếu cung cấp cho kỹ túc xã Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến nay, nhờ làm ăn uy tín, sản phẩm bảo đảm chất lượng, doanh nghiệp của ông đã có thêm nhiều khách hàng lớn, lâu năm như Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, một số đơn vị của quân đội Lào, kỹ túc xã một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong cả nước...

Tại xưởng chính của doanh nghiệp hiện có 40 lao động đang làm việc với thu nhập bình quân từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Những người lớn tuổi không biết dệt chiếu và may chiếu được bố trí cắt những phần thừa của chiếu với thu nhập gần 2 triệu đồng/tháng. Chị Đặng Thị Lộc, thôn Nam Tiến, xã Đông Giang cho biết: Trước đây tôi làm tại Doanh nghiệp chiếu cói Thanh Long đã được 5 năm, công việc nhẹ nhàng, thu nhập ổn định, ngày lễ, tết doanh nghiệp đều có quà động viên mọi người. Bên cạnh đó, ông Long còn thu mua chiếu thô cho các gia đình sản xuất về tinh trong xã, của một số tỉnh như Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa chuyển về xưởng hoàn thiện rồi mới xuất bán. Mỗi năm, Doanh nghiệp xuất bán hàng chục vạn lá chiếu cói, chủ yếu là chiếu cói cá nhân, doanh thu mỗi năm đạt từ 11 - 12 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 300 lao động tại xưởng và lao động về tinh. Điều này chứng tỏ chiếu cói không hẳn đã hoàn toàn lụi về trước chiếu công nghiệp.

**Thượng tá Đỗ Văn Phong, Phó Chỉ huy trưởng động viên, Ban CHQS huyện Kiến Xương**



Năm 2018, Kiến Xương tiếp tục bám sát phương châm: hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, không để lọt công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức vào quân đội. Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Công an huyện tổ chức duyệt chính trị, đạo đức công dân sẵn sàng nhập ngũ theo Thông tư số 76 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội. Với quyết tâm cao, Kiến Xương sẽ khắc phục những khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu 335 công dân, đạt 100%, bảo đảm chất lượng.

**Ông Trần Thế Tư, Chủ tịch UBND xã Minh Hưng (Kiến Xương)**



Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã qua cao đẳng, đại học của Minh Hưng chiếm từ 30 - 40% chỉ tiêu. Các năm, xã đều giao từ 2 - 4 thanh niên có trình độ chuyên môn. Trước ngày nhập ngũ, các ban, ngành, đoàn thể của xã, thôn thường xuyên kiểm tra từng gia đình có thanh niên nhập ngũ để động viên, nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của gia đình và bản thân thanh niên. Ngoài ra, địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ trị giá 1 triệu đồng/người và thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội để thanh niên yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, xã có 10/16 thanh niên được sức khỏe đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Tôi tin tưởng Minh Hưng sẽ bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân cho huyện.

**Em Hoàng Tuấn Anh, thôn Trung Kiên, xã Nam Bình (Kiến Xương)**



Bố mẹ đã động viên em nhập ngũ vì bố em là bộ đội tham gia bảo vệ biên giới năm 1979, anh trai em cũng đã trải qua quân ngũ trở về địa phương công tác. Khi em được sức khỏe, đủ điều kiện nhập ngũ, gia đình rất vui và tự hào. Em sẽ nghiêm túc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, tích cực rèn luyện trong môi trường quân đội nếu được gọi nhập ngũ để góp một phần công sức của mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TÁT ĐẠT

THU HIỀN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

# Cung ứng điện ổn định, an toàn phục vụ tết Nguyên đán

Để bảo đảm cung ứng điện ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân, các địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, trạm biến áp...

Có mặt tại Phòng Điều độ - nơi phát đi những lệnh chỉ huy điều hành lưới điện của Công ty Điện lực Thái Bình, chúng tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của cán bộ, công nhân viên trong ca trực ngày, đêm với mục tiêu duy nhất bảo đảm dòng điện ổn định, liên tục, không để xảy ra sự cố lưới điện. Ông Đỗ Thế Hệ, Trưởng phòng Điều độ chia sẻ: Từ nay đến tết Nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Thái Bình, Phòng Điều độ bố trí 100% quân số, phân các ca trực

24/24 giờ. Cán bộ, nhân viên tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong quá trình điều hành, bảo đảm các giải pháp tối ưu, thường xuyên kiểm tra công tác kết dây, cập nhật sơ đồ lưới điện, ghi chép sổ sách của nhân viên trực vận hành tại các điện lực huyện. Thông báo kịp thời những thay đổi về kết cấu lưới điện tới các đơn vị liên quan nhằm nâng cao tính an toàn trong quá trình vận hành. Lập phương thức kết cấu lưới điện hợp lý, giám sát trên toàn hệ thống nhằm chống quá tải, bảo đảm tính ổn định

và linh hoạt cung cấp điện phục vụ nhân dân. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Không chỉ Phòng Điều độ thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Công ty mà các phòng chức năng, điện lực các huyện, thành phố đều làm tốt, bố trí nhân lực vận hành hệ thống bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn. Công ty đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra đường dây và trạm biến áp, phát hiện và sửa chữa ngay những khiếm khuyết.

Thường xuyên duy trì công tác xử lý hành lang lưới điện, thực hiện phát quang tại các vị trí làm ảnh hưởng đến hành lang lưới điện. Thực hiện vệ sinh công nghiệp đối với toàn bộ các trạm biến áp trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn tuyến dây. Các loại vật tư, thiết bị phục vụ xử lý sự cố được chuẩn bị đầy đủ, phương tiện luôn sẵn sàng, khi có sự cố xảy ra tiến hành khắc phục với thời

gian nhanh nhất. Bố trí đủ nhân lực ứng trực, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố. Có kế hoạch phối hợp cùng các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, phòng, chống cháy, nổ cho các công trình điện.

Ông Tuấn cho biết thêm, thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã đầu tư kinh phí cải tạo và xây dựng mới 66,21km đường dây trung thế. Cây 14 trạm biến áp chống quá tải với công suất 4.580kVA. Cải tạo 54 trạm biến áp chuyển lưới 10kV lên 22kV;

51 trạm biến áp chuyển lưới 10kV lên 35kV với tổng công suất 26.750kVA. Đối với đường dây hạ thế nâng cấp 8,14km. Lắp đặt 29 bộ Reclouser, 15 bộ bảo tín hiệu sự cố trên lưới 35kV. Thay thế 61 tủ hạ thế 400V và lắp đặt 500 tủ tu bù áp với tổng dung lượng

30.000kVA... Đặc điểm của lưới điện Thái Bình là các lưới điện trung thế 35kV, 22kV, 10kV hầu hết có liên kết mạch vòng. Vì vậy, khi một trạm bị sự cố thì phần phụ tải của trạm đó sẽ được cấp hỗ trợ từ các trạm khác, mức độ cấp hỗ trợ phụ thuộc vào khả năng tải của đường dây và công suất của trạm cấp. Do đó, Công ty đã xây dựng các tình huống giả định, thực hành diễn tập cho cán bộ, công nhân viên khi gặp sự cố để khắc phục an toàn cung cấp điện trở lại. Xây dựng và rà soát các phương thức vận hành cơ bản, trong đó ưu tiên cấp điện cho các địa điểm quan trọng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố; Đài PTTH, điểm diễn ra sự kiện văn hóa... Thông báo cho khách hàng sử dụng điện khi gặp sự cố gọi đến bộ phận tiếp nhận qua tổng đài để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết. Đồng thời, khuyến cáo khách hàng vui xuân, đón tết nhưng không quên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.



Công ty Điện lực Thái Bình chuẩn bị vật tư dự phòng trong dịp tết Nguyên đán.

MANH THẮNG